

สังคมข่าวหุ้น

แว้วแว้ว

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจรายวัน กระบอกลีงอัสระแห่งตลาดหุ้น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ ฉบับประจำวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดการซื้อขายอยู่ที่ 1,478.49 จุด ปรับลดลง 36.46 จุด พ่วงด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1 แสนล้านบาท ...☺... โอ้โฮ...เมื่อวานนี้กว่าตลาดหุ้นไทยติดควันหลงมาจากศึกแดงเดือดแมนยู-ลิเวอร์พูล เพราะแทบทั้งกระดานมีแต่สีแดงเต็มไปหมด ...☺... โดยขาซื้อสุทธิมีเพียงเจ้าเดียว คือ รายย่อยที่ลุยสวนเก็บเข้าไป 7,584 ล้านบาท ส่วนฝั่งเทขายกระหน่ำโดยสามประสาน เริ่มจากต่างชาติเล่นบทโหดสาต่อกรรวม 4,194 ล้านบาท ตามด้วยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,560 ล้านบาท และสถาบันจำนวน 829 ล้านบาท ...☺... ตลาดหุ้นไทยกลับมามีอารมณ์แปรปรวนแบบนี้ นักลงทุนต้องเปลี่ยนโหมดตามด้วยเช่นกัน โดยเน้นตัดสินใจแบบเด็ดขาด หุ้นไหนจำเป็นต้อง "CUT LOSS" ดำเนินการทันทีดีกว่าทน

ปล่อยไหลลงลึก ส่วนหุ้นที่พอจะถัวเฉลี่ยได้ก็เข้าดำเนินการกันไป ส่วนจะใช้วิธีไหนจุดชี้วัดขึ้นอยู่กับรูปแบบลงทุน เนื่องจากต้นทุนของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน ...☺... ระยะนี้ข่าวลือที่จะมาทุบหุ้นมีปล่อยอยู่มากมาย หุ้นไหนไร้พื้นฐานรองรับ ขอให้ถอยหนีออกแบบเด็ดขาด เพราะเวลาดิ่งลงนี่ไปไวแบบไม่ทันตั้งตัว เปิดพอร์ตมองอีกที่อ่าวติดพลอร์ไปซะแล้ว ...☺... กลุ่มหุ้นใหญ่ที่ต้องปรับมือให้กับฐานราคาที่ยิ่งแกร่งเป็นอย่างมากเมื่อวานนี้ คือ KBANK-SCB-AOT ซึ่งสามารถทำราคาฟื้นตัวและปิดบวกสวนตลาดกันได้ และสะท้อนให้เห็นถึงฐานแนวรับทั้ง 3 หุ้นว่าแข็งแกร่งจริงๆ ...☺... อีกกลุ่มหุ้นที่ฐานราคาไม่ได้ผันผวนหนักกันตามภาวะตลาด คือ สองหุ้นแม่ลูก INTUCH-ADVANC ซึ่งปรับตัวลดลงกันไปไม่ถึง 1% เลยด้วยซ้ำ แถมราคาหุ้นที่ถอยกันลงมาหนักช่วงก่อนหน้ายังส่งผลให้ดีวีเดนดีย์ลด์เพิ่มขึ้นอีกมากโขเลยทีเดียว ...☺... หลายคนฝากถามกันมาว่า PTTEP เข้าซื้อเก็บได้หรือยัง หลังจากล่าสุดราคาหุ้นในกระดานหลุดต่ำบึ้กแหว 108 บาทไปแล้ว งานนี้ นิวส์เวฟขอแนะนำว่าหลุด 100 บาท ค่อยพิจารณาก็ไม่สาย เพราะในเมื่อสถานการณ์ราคาน้ำมันถ้ายังไม่มีท่าทีฟื้นตัว ก็คงไม่แคล้วจุดหุ้นลงไปต่อแน่นอน ...☺... นักลงทุน

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 70,000

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 16 ธันวาคม 2557

ปีที่: 21 ฉบับที่: 5136

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 46.54

คอลัมน์: สังคมข่าวหุ้น

ต้องอย่าลืมนะว่า นี่ขนาดไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งปกติแล้วเป็นไฮซีซั่นธุรกิจน้ำมันที่ราคาพุ่งขึ้น ทะลัก แต่นี่ถอยดิ่งขยับทำนิวโลว์กันแบบไม่หยุด ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยขอให้เลี้ยงไว้ก่อนชั่วคราว ...☺... อีกหนึ่งหุ้นที่เรียกว่าสร้างเซอร์ไพรส์ไม่เบาคือ VGI เพราะปิดบวกกันที่ 12.30 บาท ปรับเพิ่มขึ้นไปเกือบ 1% ทำทางยังมีแนวโน้มวิ่งไปต่อได้อีกหนอยนะ ...☺... สามหุ้นเด่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ SPALI-PS-AP ถือเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มทำการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 เติบโตได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ SPALI ที่ออฟเกรดเข้าไปอยู่ในกลุ่ม SET50 จึงมีแนวโน้มที่น่าสนใจเป็นพิเศษกว่าใครเพื่อน ...☺...

ส่วนหุ้นอื่นที่ได้เข้า SET50 ด้วยยังมีอีก 3 หุ้น ได้แก่ CK-HEMRAJ-KTIS ซึ่งถือเป็นหุ้นหน้าใหม่ที่จะได้คำนวณสำหรับงวดครึ่งแรกปี 58

...☺... ปิดท้ายกันด้วยหุ้น EA จากการติดตามความเคลื่อนไหวราคาหุ้นมาโดยตลอดเห็นได้ชัดว่ารากฐานราคาแข็งเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อวานช่วงที่ราคาหุ้นถอยลงตามภาวะตลาดกดดัน เพียงแค่วันนั้นมีแรงซื้อไล่ซื้อหุ้นตามเก็บทันที ...☺... ดังนั้น ขอยกให้เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่อยากฝากให้นักลงทุนได้พิจารณา เพราะในเชิงพื้นฐานยังคงเติบโตได้แข็งแกร่งด้วยโครงการโรงไฟฟ้าที่สร้างกำไรได้ต่อเนื่อง แถมโครงการลงทุนก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มอีก 90 เมกะวัตต์ก็คืบหน้าไปมากแล้ว จึงถือเป็นปัจจัยบวกที่หลายคนอาจมองข้ามกันไป ■